



กตท 114

๖๖ กย๖๖

17-25

สลด. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ร8498/66

22 ก.ย. 2566 เวลา 16.50 น.



ที่ พม ๐๒๐๓ / ๑๕๓ ๘๘

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขอความเห็นชอบการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของนางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ฉบับปี ๒๕๖๓ พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 ๒. สำเนาคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๓. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนไทยใน ACWC ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ๔. ประวัติและผลงานของนางสาวรัชดา ไชยคุปต์

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเสนอเรื่อง การขอความเห็นชอบการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของนางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) เป็นกลไกด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสตรีและเด็กในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนประเทศละ ๒ คน ผู้แทนด้านสิทธิเด็ก ๑ คน และด้านสิทธิสตรี ๑ คน รวมเป็น ๒๐ คน มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมการอนุวัติการตราสารระหว่างประเทศ ตราสารอาเซียน และตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กในอาเซียน คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ดำเนินการภายใต้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ACWC

(Terms...

(Terms of Reference of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: TOR of ACWC) ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ACWC ในปี ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีของไทย ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการต่อการแก้ไขขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ACWC ทั้งนี้ มาตรา ๖.๕ ของขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ACWC ดังกล่าวกำหนดให้ ผู้แทน ACWC แต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของรัฐสมาชิกนั้น ๆ ให้ดำรงตำแหน่งในวาระต่อไปได้อีก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับแรก (นางสาวรัชดา ไชยคุปต์) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี (นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ของประเทศไทยมีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีไปยังสำนักเลขาธิการ อาเซียนภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑.๓ นางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ ๒ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงาน ประสานงานหลัก (Focal point) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและ ACWC ของประเทศไทย มีหน้าที่ ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล รวมทั้งพิจารณาการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทนไทยใน ACWC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนไทยใน ACWC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา ๓ ปี (วาระตั้งแต่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙) และจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากนางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ ๒ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของงานและเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ ประเทศไทยภายใต้กลไก ACWC จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบเรื่องดังกล่าว

และกระทรวง...

และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal point) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและ ACWC ของประเทศไทย จะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าว ไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ข้อเท็จจริงของเรื่อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลหรือการพิจารณาการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทนไทยใน ACWC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี โดยดำเนินการบนพื้นฐานของความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

๔.๑.๑ คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก สังกัด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนไทยฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้แทนไทยฯ อาทิ จัดทำประกาศรับสมัคร กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้แทนไทย กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและดำเนินการคัดเลือกผู้แทนไทย และเพื่อพิจารณาการดำรงตำแหน่งต่ออีกของผู้แทนไทย ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในกรณี que se vea que sea que sea และเห็นว่าจำเป็น และเหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยุติธรรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔.๑.๒ คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กได้ประชุมร่วมกัน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทำการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี ในการนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนฯ พิจารณาเห็นว่า นางสาวรัชดา ไชยคุปต์ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเวทีด้านสิทธิสตรีอาเซียน และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อมั่น และพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของนางสาวรัชดา ไชยคุปต์ คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนฯ จึงมีมติเห็นชอบต่อการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของนางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี ต่อไปอีก ๓ ปี (วาระตั้งแต่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙) เป็นวาระที่ ๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔.๒ ข้อกฎหมาย...

๔.๒ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ให้อำนาจส่วนราชการดำเนินการ

๔.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal Point) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย

๔.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบการแต่งตั้งนางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมการสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี เป็นวาระที่ ๒ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ACWC (TOR of ACWC) กำหนดให้ผู้แทน ACWC แต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของรัฐสมาชิกนั้น ๆ ให้ดำรงตำแหน่งในวาระต่อไปได้อีก โดยไม่จำกัดจำนวนวาระ

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้

๕.๑ ให้ความเห็นชอบการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของนางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีต่อไปอีก ๓ ปี (วาระตั้งแต่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙) เป็นวาระที่ ๓

๕.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (ASEAN Minister in Charge of Social Welfare and Development of Thailand) มีหนังสือแจ้งเรื่องการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของนางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี ต่อไปอีก ๓ ปี ไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ในโอกาสแรก ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรารุท ศิลปอาษา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองการต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๙๐๙๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ asean.fad@m-society.go.th, aseanmso@gmail.com